



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความรู้ด้านการกำกับดูแล  
กิจการโทรคมนาคมและอัตราค่าบริการโทรคมนาคม ในส่วนภูมิภาค

ตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและอัตราค่าบริการโทรคมนาคม ในส่วนภูมิภาค ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้ยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาทำการ ณ สำนักงานพัสดุและบริหารทรัพย์สินอาคาร ๔ ชั้นที่ ๑ สำนักงาน กสทช. ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้สนใจยื่นซองสอบราคาที่ผ่านการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ จำนวน ๔ ราย ดังต่อไปนี้-

๑. บริษัท โกดี้ อินเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๐๖,๕๙๐.๐๘ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกพันห้าร้อยเก้าสิบบาทแปดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
๒. บริษัท อิน เดอะ มู้ด จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๖๕,๐๕๔.๘๘ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันห้าสิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
๓. บริษัท พีแอลเอ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๒๙,๑๑๓.๔๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบสามบาทสี่สิบบาท) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
๔. บริษัท ไอเอ็มซี แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๑๘,๔๕๘.๔๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาท) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

บัดนี้ สำนักงาน กสทช. โดยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและอัตราค่าบริการโทรคมนาคม ในส่วนภูมิภาค ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ ของผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอเอกสารถูกต้องตามหลักเกณฑ์และตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาทุกประการ จึงได้ตัดสินใจให้บริษัท พีแอลเอ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๔๒๙,๑๑๓.๔๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบสามบาทสี่สิบบาท) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว เป็นผู้ชนะการสอบราคาเนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง ตรงตามขอบเขตของงาน (Term of Reference) และเสนอราคาต่ำสุดในการสอบราคา ครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายก่อกิจ ต่านชัยวิจิตร)

รองเลขาธิการ กสทช. ปฏิบัติการแทน

เลขาธิการ กสทช.